

# Chuẩn Bị Cho Bài 16

# TẠI GIA ĐÌNH

## Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

### Chúng ta cầu nguyện cho đức tin

Nhờ các (thánh) thư trong Tân Ước chúng ta được biết Giáo hội tiên khởi, nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đã xử lý thế nào để làm cho cộng đoàn (đức tin) ngày càng phát triển. Rồi sau một thời gian, những gì mà cộng đoàn Giáo Hội (thời đó) tin đã được công thức hoá thành các tín điều một cách rõ rệt. Kinh Tin Kính là một bản tuyên xưng đức tin, rằng "Chúng tôi tin kính một Thiên Chúa: là Cha...là Con một Chúa Cha...và Chúa Thánh Thần."



### Huy hiệu...

Những tín điều căn bản của đức tin Kitô giáo được công bố một cách trang trọng trong Kinh Tin Kính. Xin quý vị thực hiện một huy hiệu cho gia đình mình; huy hiệu này phải nêu rõ những định tính của gia đình. Dùng giấy thủ công, vải, hoặc nỉ để phân huy hiệu ra làm ba hoặc bốn phần. Hãy đặt vào trong mỗi phần một tấm ảnh, tượng trưng cho điều mà gia đình quý vị bênh vực (ủng hộ).

### Học kinh...

Mọi người trong gia đình quý vị đều thuộc Kinh Tin Kính cả chứ? Trong tuần này, xin đọc Kinh Tin Kính thay lời nguyện trước các bữa ăn.

### Cùng nhau làm việc

Giáo hội tiên khởi sống, cầu nguyện, và làm việc chung với nhau. Xin quý vị chọn một buổi tối mà tất cả mọi thành viên đều có mặt ở nhà. Trao việc để người nào cũng có phần vụ đóng góp vào việc sửa soạn bữa cơm chiều cho cả nhà.





## Ngày Chúa Nhật

Xin quý vị đọc Kinh Tin Kính như thể quý vị đang đọc bản tuyên hứa khi gia nhập một hội đoàn nào đó.

## Trong Tuần

Xin quý vị đến viếng một nhà thờ tại địa phương một lần, ngoài dự liệu, để cầu nguyện cho cộng đoàn mình.

## Thăm gia trang của chúng ta



[www.blestarewe.com](http://www.blestarewe.com)

## Những Điều Nên Biết...

### DI SẢN CỦA CHÚNG TA QUA VĂN CHƯƠNG

Thánh nữ Têrêsa A-vi-la và Thánh nữ Ca-tê-ri-na Si-ê-na đã nêu gương anh thư khi hai vị vượt thắng những quy ước của thời đại mình để hoàn thành ơn gọi trong cả hai lãnh vực tôn giáo và học thuật. Vào thế kỷ thứ 17, Nữ tu Hu-a-na I-ne-sô đê la Co-ru-zơ là người đã đi theo dấu chân của hai vị thánh nữ. Trong cuốn sách "Trả lời Nữ tu Fi-lô-te-a đê la Cơ-ru-zơ," Nữ tu Hu-a-na xác định "quyền trí thức" và biện hộ cho sự cam kết của mình đối với ơn gọi tôn giáo. Là nhà thơ và nhà văn có chiều sâu tư tưởng, Dì Hu-a-na khẳng định rằng thi tài và văn tài của dì là do Chúa ban:

"Tôi đã cố gắng hết sức để nâng cao trình độ học vấn của tôi hầu hiến dâng mà phục vụ Ngài... Là một nữ tu, điều hợp lẽ là tôi tuyên khấn sẽ đeo đuổi việc học tập qua (quyền giáo huấn của) Giáo hội."

## Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

### NÂNG ĐỠ NHAU

*"Kìa, tôi thấy trời mở ra,  
và Con Người bên hữu Thiên Chúa."  
Cv 7:56*



Thánh Si-tê-phan (Stephen) là một vị tử đạo; ngài chết vì đức tin; ngài đã chịu bêu riếu, hành xác, và khổ não tinh thần để loan truyền Tin Mừng của Chúa Kitô. Phần đông chúng ta sẽ không phải đối diện với những dịp bi thảm cỡ đó để làm chứng về niềm tin của mình như thánh Tê-pha-nô. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể gặp những trường hợp "nhỏ bé hơn" để ta giữ vững lập trường của mình. Điều chúng ta có thể làm để bảo vệ đức tin là chúng ta phải chống đối những người đang công kích những giá trị của chúng ta. Người trong nhà nâng đỡ lẫn nhau là cách tốt hơn cả để chúng ta chuẩn bị đối phó với thách đố sống và rao giảng Tin Mừng của Chúa Kitô.